

Duy Hân Nhận Huy Chương Của Vua Charles III

King Charles III Coronation Medal

Gia đình Duy Hân xin chia sẻ niềm vui vừa được nhận huy chương vua Charles III của Canada.

Một trong những điều kiện nhận giải là có đóng góp nhiều trong sinh hoạt cộng đồng.

Được biết năm 2025 trong vùng Ontario, Canada đã có 4 người Việt là Nguyễn Paul, Nguyễn James, Nguyễn thị Thanh Nhã và Duy Hân nhận huy chương từ các văn phòng MP khác nhau - có thể có thêm nhưng Hân không được biết - các sắc dân khác cũng có nhiều người nhận giải.

Riêng Duy Hân nhận huy chương từ văn phòng của Dân Biểu Liên Bang Kevin Vương vào thứ Năm 20 tháng 3, 2025 trong một buổi lễ trang trọng. Rất tiếc ngày đó Hân đã đi Houston, Texas tham dự tiệc hội ngộ của Văn Bút Nam Hoa Kỳ nên đã nhờ con trai là Nguyễn Duy Nam nhận dùm. Thật là một vinh dự và niềm vui vì theo văn phòng của Kevin Vương, họ nhận ra sự đóng góp của cả gia đình Duy Hân trong sinh hoạt người Việt vùng Toronto.

Sinh hoạt cộng đồng của anh Nguyễn Ngọc Duy thì có lẽ một số người cũng biết tới, tiếc là anh không còn nữa để nhận giải thưởng này. Chắc mọi người cũng còn nhớ 2 con trai của Duy Hân là Duy Nam và Duy Việt từng sinh hoạt trong đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu Toronto, nhóm trẻ này đã có nhiều đóng góp trong cộng đồng, tranh đấu cho nhân quyền, xã hội. Nam cũng đang giúp cho Red Cross, các trại hè thanh niên, làm nhiều việc thiện nguyện....

Hân chỉ là diện "ăn theo", dù họ có nhắc tới Hân viết nhiều bài tường thuật sinh hoạt cộng đồng Toronto, góp tay làm báo, làm các slideshow, talk show, có trang blog, có Youtube Channel... Riêng cảm ơn ông xã đã dẫn dắt, lôi kéo Hân và các con vào sinh hoạt cộng đồng, dù trình độ chính trị, khả năng của Hân rất hạn chế.

Xin mô tả một chút về huy chương: Nó hình tròn, màu bạc, đường kính 32 mm, mặt trước là chân dung vua Canada đội vương miện và mặc long bào, có khắc dòng chữ "CHARLES III DEI GRATIA REX" và "CANADA". Mặt sau là 13 hình tam giác tượng trưng cho các tỉnh và lãnh thổ của Canada, với bố cục tròn mang ý nghĩa hòa nhập. Hình tròn cũng là biểu tượng quan trọng với cộng đồng thổ dân, thể hiện sự bình đẳng và chu kỳ của thế giới tự nhiên. Huy chương được làm từ xương đúc tiền Hoàng gia Canada.

Lễ trao huy chương đầu tiên diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2024, lần thứ 2 này vào tháng 3 năm 2025 này với ít nhất 4 người Việt được nhận giải, là niềm tự hào của chung cộng đồng Việt Nam tại vùng Ontario. Được như thế chắc chắn là nhờ công sức, sự đóng góp mọi mặt của tất cả mọi người trong cộng đồng trong suốt thời gian dài. Những đóng góp, hy sinh âm thầm này đáng được trân trọng. Chúng ta cũng tri ân Canada - đất nước đã cho cơ hội được học hỏi, phát triển và cống hiến.

Không biết nói gì hơn là xin tri ân các hội đoàn, gia đình, thân hữu đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ mọi mặt. Một xã hội tốt đẹp không được xây dựng bởi một cá nhân đơn lẻ mà nhờ sự chung tay của cả cộng đồng. Sự cống hiến không cần phải là điều lớn lao; một hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim cũng có thể mang lại sự thay đổi.

Hy vọng rằng mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ vị trí nào, cũng có thể góp phần để xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. Một lần nữa, xin chân thành tri ân!

Nguyễn Ngọc Duy Hân



Kính mời đọc thêm bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/NguyenNgocDuyHan.html>

www.vietnamvanhien.org

 **VIỆT NAM VĂN HIẾN** 
An Lạc & Tự Chủ www.vietnamvanhien.info
TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12400 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC